

ร่วมเชียร์และชื่นชมศักยภาพเด็กไทยไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาสแต็คซิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560



ร่วมเชียร์และชื่นชมศักยภาพเด็กไทยไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาสแต็คซิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเบเกอรี่ตราเลอแปงร่วมกับสมาคมกีฬา สแต็ค (ประเทศไทย)จัดการแข่งขันกีฬาสแต็คซิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 (WSSA 2017 Thailand Open Sport Stacking Championships) ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณบริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ห้างเดอะพารามานาด ถ.รามอินทรา

สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สามแล้วที่ทางเบเกอรี่ตราเลอแปง ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการเล่นกีฬาสแต็คแก์เยาวชนไทย ดังนั้นการแข่งขันในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีเวทีและบรรยากาศ การแข่งขันที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลในการแสดงความสามารถทางด้านกีฬาสแต็คอีกทั้งการแข่งขันนี้ยังจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักกีฬาสแต็คที่มีความสามารถเป็นตัวแทนประเทศในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติและที่สำคัญการแข่งขันนี้ยังต้องการกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มของนักกีฬาสแต็คทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้จะแบ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันออกเป็นประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภททีมซึ่งในแต่ละประเภทจะแบ่งตามรุ่นอายุโดยเริ่มต้นจากรุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีไปจนถึงรุ่น Senior อายุ 50 ปีขึ้นไป การแบ่งรุ่นการแข่งขันให้มีหลากหลายกลุ่มอายุนั้นเพื่อต้องการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกัน

กีฬาสแต็ค (Sport Stacking) เป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีหลายประเทศชั้นนำทั่วโลกได้บรรจุกีฬาสแต็คเป็นวิชาพลศึกษา เพราะกีฬานี้มีประโยชน์ในด้านการฝึกสมาธิ เสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและประสาทสัมผัสด้านต่าง ๆ ในร่างกายของผู้เล่น อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างกิจกรรมและสร้างชุมชนของผู้เล่นกีฬา ซึ่งเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการออกกำลังกายให้กับเยาวชน ให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีในการคัดเลือกนักกีฬาไทยเข้าแข่งขันในระดับเอเชีย และระดับโลกต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ www.facebook.com/lepanbakery หรือ

www.facebook.com/WssaMember/และติดตามข้อมูลกิจกรรมน่าสนใจได้ที่
www.facebook.com/lepanbakery